
sþ. 601. Fyrirspurn [328. mál]
til fjármálaráðherra um öryrkjabifreiðar.

Frá Helga Seljan og Karvel Pálmasyni.

Hvaða ráðstafanir hyggst fjármálaráðherra gera, nú í kjölfar tollalækkana á bifreiðum,
fyrir öryrkja sem njóta sérstakra kjara við bifreiðakaup þannig að hlutur þeirra verði ekki
lakari en nú er samanborið við hinn almenna bifreiðakaupanda? Er ráðherra tilbúinn að
beita sér fyrir söluskattslækkun á bifreiðum til öryrkja í þessu skyni?


